



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมศุลกากร สำนักพิทักษ์อัตราศุลกากร ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า โทร. 0-2667-7015

ที่ กค 0518/ว 22๘

วันที่ 30 เมษายน 2553

เรื่อง การใช้สิทธิพิเศษทางศุลกากรภายหลังการนำเข้าตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร และลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ATIGA)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก สำนักงาน และด่านศุลกากรทุกแห่ง

เนื่องจากกฎเฉพาะรายสินค้าฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2552 (Revised PSR ค.ศ. 2009) อยู่ในระหว่างการเสนอดังรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อให้มีผลใช้บังคับ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และโดยที่กฎเฉพาะรายสินค้า (PSR) เป็นเอกสารประกอบที่จำเป็นในการยกเว้นประกาศกรมศุลกากรและคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade In Goods Agreement : ATIGA) กรมศุลกากรจึงยังไม่สามารถออกประกาศกรมศุลกากรและคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรดังกล่าวได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า และปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จึงให้หน่วยงานศุลกากรระดับสำนัก สำนักงาน และด่านศุลกากรทุกแห่งที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553


“กรณีผู้นำของเข้าประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ในขณะที่ปฏิบัติพิธีการนำเข้าให้ผู้นำเข้าแจ้งความจำนงเพื่อการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายหลังการนำเข้าตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว โดยบันทึกข้อมูลการสงวนสิทธิการขอคืนอากรภายหลังการนำเข้าในช่องบันทึกอื่นๆ (Remark) ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้า แล้วส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร และให้ชำระอากรในอัตราปกติไปก่อน”

ทั้งนี้ เมื่อกรมศุลกากรได้ออกประกาศกรมศุลกากรและคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียนแล้ว ให้ปฏิบัติพิธีการการคืนอากรภายหลังการนำเข้าตามประกาศกรมศุลกากรและคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรดังกล่าว

อนึ่ง เนื่องจากกรมศุลกากรยังไม่ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (CEPT Agreement) ดังนั้น หากผู้นำเข้า

ยื่น Form D ภายใต้ CEPT Agreement เพื่อจะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้
มาตรการกำหนดอัตราอากรรวมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (CEPT Agreement) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ตามอำนาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมาย ณ ท่าหรือที่หรือด่านศุลกากรหรือสำนักงานศุลกากรที่นำของเข้ารับ
Form D ภายใต้ CEPT Agreement โดยปฏิบัติตามคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 16/2551 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551
และคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากร 27/2552 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายสมชัย สัจจพงษ์)
อธิบดีกรมศุลกากร